



คุณสมบัติเด่น

- เมื่อโวลต์ซุสทรงพลังปรากฏภาพเต็มตัว มันจะเรียกใช้สายฟ้าเพื่อโคลนสัญลักษณ์แบบสุ่มในแนวตั้งของวงล้อ สร้างชัยชนะแม้ว่าสัญลักษณ์จะไม่อยู่ติดกันก็ตาม
- การได้รับสแคตเตอร์ฟรีสปิน 3 หรือ 4 ตัวจะมอบสปิน 8 หรือ 12 ครั้ง พร้อมกับโวลต์ซุสสูงสุด 2 ตัวที่สามารถโคลนและอัปเดตสัญลักษณ์ได้ในระหว่างโบนัส
- ตัวเลือกซื้อคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ การรับประกันโวลต์ซุสทรงพลังหรือฟรีสปิน

Red Tiger ขอเสนอ: สายฟ้าแห่งซุส Megaways™

สัมผัสพลังแห่งเทพเจ้าสายฟ้าในสายฟ้าแห่งซุส Megaways™!

โวลต์ซุสทรงพลังจะเปลี่ยนวงล้อด้วยสายฟ้า โคลนสัญลักษณ์ในแนวตั้งเพื่อชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ และเรียกใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ที่จะได้โชคลาภ รับสแคตเตอร์ฟรีสปิน 3 หรือ 4 ครั้งเพื่อปลดล็อกฟรีสปิน 8 หรือ 12 ครั้งและโวลต์ซุสสูงสุด 2 ตัว ซึ่งสามารถโคลนและอัปเดตสัญลักษณ์เพื่อรับรางวัลที่มากขึ้น ด้วยตัวเลือกซื้อคุณสมบัติ คุณสามารถเรียกโวลต์ซุสทรงพลังหรือดาวน์รูฟฟรีสปินโดยตรงเพื่อเพิ่มรางวัลอย่างรวดเร็วปานสายฟ้า

เตรียมสัมผัสคลื่นกระแทกจากพลังของซุส!

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 7
วิธีการชนะ	สูงสุด 117,649
เงินรางวัลสูงสุด	20,000x
ความผันผวน	5/5 (สูง)
ความถี่ในการชนะ	5/5 (สูง)
เดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.20
เดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 200
คุณสมบัติ	3 (โวลต์ซุสทรงพลัง, ฟรีสปิน, ซื้อคุณสมบัติ)
ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอต	90.77%, 92.73%, 94.76%, 95.69%, 95.74%
ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอต	90.20%, 90.74%, 92.69%

คุณสมบัติในเกม

ปฏิริยาลูกโซ่

สัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดการชนะจะหายไป และเปิดทางให้สัญลักษณ์ใหม่ปรากฏขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การชนะครั้งใหม่

โวลต์ซุสทรงพลังและสายฟ้าแบบขยาย

โวลต์ซุสทรงพลังจะปรากฏบนวงล้อที่ 3 หรือ 4 และสามารถใช้แทนสัญลักษณ์การจ่ายเงินใดๆ ก็ได้ ในเกมหลัก โวลต์ซุสจะปรากฏขึ้นได้เพียง 1 ตัวต่อการเล่นหนึ่งครั้ง โวลต์ซุสจะยังคงอยู่บนวงล้อหลังจากสร้างกลุ่มรางวัลที่ชนะแล้ว เว้นแต่การชนะจะเกิดขึ้นจากสัญลักษณ์ที่ขยายจากสายฟ้าแห่งซุส ขนาดของโวลต์ซุสจะแตกต่างกันไปตามจำนวนสัญลักษณ์บนวงล้อที่สัญลักษณ์นั้นปรากฏขึ้น:

- สัญลักษณ์ 2 หรือ 3 ตัว: ขนาด 1x1
- สัญลักษณ์ 4, 5 หรือ 6 ตัว: ขนาด 1x2
- สัญลักษณ์ 7 ตัว: ขนาด 1x3

หากโวลต์ซุสปรากฏบนวงล้อทั้งหมด หลังจากทำปฏิริยาชนะทั้งหมดแล้ว มันจะเรียกสายฟ้าออกมาเพื่อโจมตีสัญลักษณ์ที่ตรงกันแบบสมบูรณ์บนวงล้อทั้งหมด จากนั้นสัญลักษณ์นี้จะโคลนในแนวตั้งของวงล้อ หากสัญลักษณ์ที่เลือกอยู่บนวงล้อเดียวกับโวลต์ซุส สัญลักษณ์นั้นจะโคลนทุกที่ยกเว้นตำแหน่งของโวลต์ซุส สัญลักษณ์ที่ขยายออกสามารถสร้างชัยชนะได้แม้ว่าจะไม่ได้ยึดติดกันก็ตาม

ฟรีสปิน

การได้รับสแคตเตอร์ฟรีสปิน 3 หรือ 4 ตัวบนวงล้อที่ 2, 3, 4 หรือ 5 จะได้รับฟรีสปิน 8 หรือ 12 ครั้ง ในระหว่างรอบโบนัส สแคตเตอร์ฟรีสปินที่ปรากฏขึ้นแต่ละครั้งจะเพิ่มฟรีสปินพิเศษอีก 1 ครั้ง เมื่อเริ่มฟรีสปิน จะมีการเพิ่มโวลต์ซุสอีก 1 ตัวบนวงล้อ ทำให้สามารถได้โวลต์ซุสสูงสุด 2 ตัวในสปินเดียวกัน โดย 1 ตัวบนวงล้อที่ 3 และอีกตัวบนวงล้อที่ 4

เมื่อโวลต์ซุส 2 ตัวปรากฏขึ้นบนวงล้อ หลังจากแสดงปฏิริยาชนะทั้งหมดแล้ว สัญลักษณ์แรกจะโคลนสัญลักษณ์ตามปกติ สัญลักษณ์ที่สองจะอัปเกรดสัญลักษณ์ที่ถูกโคลนให้เป็นสัญลักษณ์ที่จ่ายเงินสูงกว่า โดยขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์เดิม

- หากสัญลักษณ์ที่ถูกโคลนเป็นรอยัล (10, J, Q, K, A) สัญลักษณ์ดังกล่าวจะอัปเกรดเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่รอยัลตัวแรก
- หากสัญลักษณ์ที่ถูกโคลนไม่ใช่รอยัล (10, J, Q, K, A) สัญลักษณ์ดังกล่าวจะอัปเกรดเป็นสัญลักษณ์ที่จ่ายเงินสูงกว่าตัวถัดไป

หลังจากอัปเกรดแล้ว สัญลักษณ์ที่ตรงกันบนวงล้อจะขยายออกด้วย สัญลักษณ์เริ่มต้นที่ขยายออกไม่สามารถโคลนสัญลักษณ์ที่จ่ายเงินสูงสุดได้หากโวลต์ซุส 2 ตัวถูกเปิดใช้งานในเวลาเดียวกัน

ข้อคุณสมบัติ

- 1) โวลต์ซุสทรงพลัง: รับประกันว่าจะได้โวลต์ซุสทรงพลังแบบเต็มตัวด้วยราคา 15x ของเงินเดิมพัน
- 2) ฟรีสปิน: การันตีการปรากฏของสแคตเตอร์ฟรีสปิน 3 หรือ 4 ตัว และเข้าสู่ฟรีสปินด้วยราคา 100x ของเงินเดิมพัน

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
ZeusLightningMegaWays	ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอต	zeuslightningmegaways	zeuslightningmeg	90.77%, 92.73%, 94.76%, 95.69%, 95.74%
ZeusLightningMegaWays	ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอต	zeuslightningmegaways	zeuslightningmeg	90.20%, 90.74%, 92.69%

เงินสมทบแจ็กพอต 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

เกี่ยวกับแจ็กพอตของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตของ Red Tiger ทั้งหมด เกมสายฟ้าแห่งซุส Megaways™ อาจจะไม่เลือกเล่นแบบมีหรือไม่มีแจ็กพอต Red Tiger ก็ได้ หากใช้เวอร์ชันแจ็กพอตของเกมหลัก จะต้องจับคู่กับการสมทบแจ็กพอตเพื่อให้ได้ RTP โดยรวมสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่กับเกมหลักแจ็กพอตที่ได้รับการรับรองที่ RTP 90.20% กับการสมทบแจ็กพอต 1% ทำให้ RTP ทั้งหมดมีค่าเป็น 91.20% ในส่วนของ RTP เงินสมทบแจ็กพอตจะเป็น 100%

ดาวโหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)